

Số: 42 /TB - UBND

Cẩm Phúc, ngày 30 tháng 12 năm 2021

## THÔNG BÁO KHẨN

### Kính gửi: Cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

Tình hình dịch covid-19 trên địa bàn xã Cẩm Phúc hiện nay đang diễn biến rất phức tạp và diễn biến khó lường. Từ tối ngày 29 đến sáng 30/12/2021 tiếp tục ghi nhận hơn 30 trường hợp mắc covid-19 thuộc ổ dịch công ty TNHH Brother KCN Phúc Điền nâng tổng số ca mắc lên gần 120 trường hợp ở ổ dịch này. Nguy hiểm hơn địa phương đã phát hiện thêm 05 trường hợp nhiễm covid-19 tại cộng đồng, trong đó 1 trường hợp là công dân có hộ khẩu thường trú tại thôn Lê Xá và 04 cháu Học sinh lớp 5B trường Tiểu học Cẩm Phúc có hộ khẩu thường trú tại các thôn Lê Xá (02 cháu), Vũ Xá (02 cháu). Nhận định trong những ngày tới số lượng người mắc covid-19 trên địa bàn xã sẽ tiếp tục gia tăng.

UBND xã, BCĐ phòng chống dịch và cả hệ thống chính trị đang tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch nhằm sớm đẩy lùi dịch covid-19 trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Do vậy đề nghị toàn thể nhân dân đặc biệt các thôn Lê Xá, Vũ Xá và Tân Cờ cần bình tĩnh, không hoang mang và nghiêm chỉnh thực hiện tốt một số nội dung cấp bách sau:

1- Mọi người dân hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà khi có việc thật sự cần thiết. Luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc. Không tập trung đông người tại nơi công cộng. Không tụ tập ăn uống đặc biệt trong những ngày nghỉ tết dương lịch 2022.

2- Thực hiện tốt việc khai báo y tế với trạm y tế xã để có biện pháp cách ly, xét nghiệm sàng lọc kịp thời các trường hợp mắc Covid-19.

3- Các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà thực hiện nghiêm ngặt theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với người trong cùng gia đình để đảm bảo dịch bệnh không lây lan ra cho người thân và cộng đồng. Những trường hợp không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

4- Thực hiện nghiêm các nội dung theo thông báo số 39/TB-UBND của UBND, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã ngày 28/12/2021 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Cẩm Phúc.

5- Giao cho lực lượng công an xã tăng cường công tác kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch.

Vậy UBND xã thông báo để nhân dân trong xã nắm được và nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

#### **Nơi nhận:**

- Các thôn (thực hiện);
- Đài Truyền thanh xã;
- Lưu VP.



TM. UBND XÃ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Chấn